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og þetta eina sem eftir lifir kól mjög 
mikið í kjölfarið. Reynirinn náði sér 
þó á strik eftir þetta áfall og hefur 
síðan vaxið og dafnað vel. Segir 
Vífill að hann hafi reyndar verið eitt 
ljótasta tréð, þannig að það er 
gaman að gera sér í hugarlund hve 
fallegur lundur væri þarna ef þau 
hefðu öll lifað.  

Fyrir nokkrum árum var gamli 
söluskálinn rifinn og stóð þá til  

að fella tréð. Tókst Vífli á Ferstiklu 
að fá menn ofan af því, en hann 
hefur lengi staðið vörð um tréð og 
tryggt það að við því verði ekki 
hróflað. Hefur hann jafnframt gefið 
því reglulega áburð. 
Áburðargjöfinni hefur verið háttað 
þannig að hann stingur holur í 
kringum tréð, sem tilbúinn áburður 
er síðan látinn ofan í.  
Er ekki sjáanlegt annað á trénu  

en að sú aðferð gefist vel og  
á það örugglega sinn þátt í hversu 
fallegt og þróttmikið það er í dag.  

Þessi reyniviður er mikil staðar-
prýði á Ferstiklu og er vonandi að 
með því að gera hann að tré ársins 
hér í Skógræktarritinu verði það 
tryggt að hann fái að standa í friði 
um ókomin ár.  
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